

"Thailand 4.0 : ความท้าทายของสหกิจศึกษา"
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
 วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 ณ ห้องเอ็ชเชอร์ส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จ. เชียงใหม่

**SUT
COOP
NEWSLETTER**

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 006/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

**ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560**



นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรางวัลดีเด่น ระดับชาติ



บริษัท จาโต (ประเทศไทย) จำกัด
 รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษา
 ดีเด่นระดับชาติ

นางสาวหทัย พวงผ่อง
 สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รางวัลรองดีเด่น ระดับชาติ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา



นางสาวณัชพร พรหมพันธุ์
 ผู้อำนวยการบริหารกำลังคน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการดีเด่น ระดับชาติ



วันสหกิจศึกษาไทย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์และพนักงานจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และร่วมประชุมสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมมอบ โลรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 จากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้รับรางวัล นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติรองดีเด่นระดับชาติ จากโครงการ “การปรับปรุงการรับสินค้าและกระบวนการ Pay & Pickup ของร้านหนังสือมหาวิทยาลัย” ปฏิบัติงาน ณ UVIC Bookstore ประเทศแคนาดา นางสาวหทัย พวงผ่อง สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการด้านนวัตกรรม สหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ จากโครงการ “ทอลดเสียงจากพัดลมโบลเวอร์” ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ชลบุรี) นอกจากนี้ ผลงานจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแม่ข่าย ยังได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 ประเภทสถานประกอบการ ประกอบด้วย บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ และคุณณัชพร พรหมพันธุ์ผู้อำนวยการบริหารกำลังคน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการดีเด่น ระดับชาติ

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3/2559



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงการของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรผลการตัดสิน ดังนี้ **ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** ประเภทการนำเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นางสาวอุทัยชนก จันณรงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเพชร ศรีพลแทน และ นางสาวเนตรชนก แก้วก่าง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาววิชุดา ธงกิ่ง สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย ประเภทการนำเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวณิชากร พรทองแสง และ นางสาวนิลลดา ดีโคตร สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวชิตวรี แดงสกุล สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย **ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์** ประเภทการนำเสนอแบบ Oral Presentation ชนะเลิศ นายประกาศิต โนนใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวฐิตา ช่อนกลิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวธัญรัตน์ เรียงภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประเภทการนำเสนอแบบ Poster ชนะเลิศ นางสาวศุภรัตน์ พันธชัยโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวจิราภรณ์ เฌอพรม สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวิศรุต ประทุมเมศ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

Industry – based Special Short Courses



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ภายใต้โครงการ Industry-based Career Development เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท ภัทรพอร์ซเลน จำกัด จ.สระบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ทราบแนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง การเข้าศึกษาทำงานในโรงงานผลิตเซรามิก โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 95 คน และวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 15 คน



และ Industry-based Special Short Courses : อุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงงานน้ำตาลนครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหาร ทราบแนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง การเข้าศึกษาทำงานในโรงงานผลิตน้ำตาล โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 35 คน วิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 14 คน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 ท่าน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ท่าน และผู้ช่วยสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 ท่าน

อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 และ 27 พฤษภาคม 2560 กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 และ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร วิทยากรบรรยาย และจัดทำ Work Shop เพื่อแนะนำการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ

อบรมพัฒนาทักษะ Microsoft PowerPoint 2013



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft PowerPoint 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 15 และ 22 พฤษภาคม 2560 กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 และ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้อง Lab com 5 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สรชัย มลลิมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และคุณสุเทพ โลหณุต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดทำ Work Shop เพื่อทดสอบความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและสอบสัมภาษณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Reckitt Benckiser (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560 บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัด เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง เดินทางมาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและรับพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยกลุ่มบริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) และ บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัด ได้ทำการสัมภาษณ์งานเบื้องต้น ในวันดังกล่าวด้วย

ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าสัมภาษณ์และคัดเลือกจำนวน 2 คน ได้แก่ นายวัฒน์ สำภาทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ นายนิติกร ป่องกลาง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยนักศึกษาทั้งสอง ได้รับทุนสนับสนุนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตามจ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ (อัตราตัวชั้นประหยัด) ค่าพาหนะอื่นๆ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบิน และค่าเบี้ยประกันชีวิต



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคโซ เฟือกภูมิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรรม

“สหกิจศึกษา ถือเป็นประสบการณ์วิชาชีพที่ได้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง การขาดประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และทำให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของการทำงานจริงมากยิ่งขึ้น นักศึกษาจะได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปใช้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยจะทำให้เกิดการพัฒนาด้านตนเองและเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและมีทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน ฝึกให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมั่นใจในตนเองมากขึ้น “สหกิจศึกษา” จะทำให้เป็น “บัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงาน” มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ นอกเหนือไปจากนี้ยังสามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องตรงตามความถนัดของตนเองและที่สำคัญมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา”

“การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยการไปสหกิจศึกษาในครั้งนี้ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ได้รู้เรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ให้แก่สถานประกอบการ น้อง ๆ นักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษาควรทำความรู้จักสถานประกอบการที่เลือกไป โดยหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาทิ ประวัติ ลักษณะงาน การเดินทาง สถานที่พักอาศัยระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว การแต่งกาย ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ ฝากถึงน้อง ๆ ที่จะไปสหกิจศึกษา ควรฝึกทักษะการสื่อสาร ซึ่งถือเป็น สิ่งสำคัญมากในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ ควรตระหนักในเรื่องของความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชา และมีมิตรจิตกับเพื่อนร่วมงาน ที่สำคัญที่สุดคือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสถานประกอบการ”



นายปวงปณต สออบขุนทด
นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น เทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท แวนน์ คอมเมติกส์ แอนด์ แล็บอราทอรี จำกัด

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2560

2 มิ.ย. 60	- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559	15 มิ.ย. 60	- รับฟังโอวาทจากอธิการบดี
6 มิ.ย. 60	- วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8	16 มิ.ย. 60	- บรรยาย หัวข้อ “ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา”
7,9 มิ.ย. 60	- ทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC	16 มิ.ย. 60	- สอบปลายภาครายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3/59
8 มิ.ย. 60	- บรรยาย หัวข้อ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สถานประกอบการคาดหวัง และขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน”	16 มิ.ย. 60	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/60 ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา
10-11 มิ.ย. 60	- อบรมโครงการบัณฑิตพึงประสงค์ (7 Habits)	16 มิ.ย. 60	- วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2559
		22 มิ.ย.60	- วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 1/2560
		29 มิ.ย.-1 ก.ค.60	- Industry-based Career Camp 2016 : อุตสาหกรรมน้ำตาล ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ